

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HÓN QUẢN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hón Quản, ngày 18 tháng 10 năm 2017

*
Số 146 -BC/HU

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới

Thực hiện Công văn số 678-CV/BTGTU ngày 13/7/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Huyện ủy Hón Quản báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT **ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết:

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) được ban hành trước khi huyện Hón Quản được tái lập, do vậy để tiếp tục thực hiện, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới” phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, từ đó góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các chi, đảng bộ trực thuộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong toàn huyện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tư tưởng.

1.1. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên:

- *Đổi mới công tác triển khai, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng:*

Việc đổi mới công tác triển khai, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng được chú trọng thực hiện, đặc biệt là sau khi Tỉnh ủy ban hành Đề án 987 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.

Huyện ủy đã thành lập Ban quản lý lớp học Nghị quyết của Đảng; trong đó,

phân công đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm Tổ trưởng; đồng thời giao trách nhiệm cho Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát cán bộ đảng viên trong việc chấp hành quy định về học tập Nghị quyết, nghe thông tin thời sự.

Trong quá trình triển khai học tập, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; căn cứ vào nội dung của từng nghị quyết, Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai với các hình thức phù hợp như: hội nghị trực tuyến, hội nghị tập trung. Đối với những nghị quyết được Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức học tập qua truyền hình trực tiếp, Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các Đảng bộ trực thuộc tổ chức các điểm học tập tại huyện và các xã; trong đó, công tác chuẩn bị đường truyền, trang thiết bị phục vụ được thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng; đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp xuống cùng dự và giám sát việc học tập của cán bộ, đảng viên tại địa bàn phụ trách.

Tại mỗi hội nghị học tập luôn có người chủ trì và phân công cán bộ, công chức theo dõi, quản lý việc tham gia học tập của cán bộ, đảng viên và báo cáo kết quả học tập về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

Nhìn chung, với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, cùng với việc triển khai thực hiện nghiêm túc của các chi, đảng bộ, thái độ tham gia học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tốt, ý thức tham dự các hội nghị được nâng cao. Sau khi được triển khai, học tập Nghị quyết, cán bộ, đảng viên đã viết bài thu hoạch gửi về Thường trực Huyện ủy để đánh giá chất lượng tiếp thu nội dung Nghị quyết của mỗi cán bộ, đảng viên.

- Đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các trường học:

+ Công tác giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị đã có sự đổi mới, theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (sử dụng máy chiếu) vào giảng dạy. Ngoài phương pháp thuyết trình, chú trọng phương pháp đối thoại giữa người dạy và người học.

Giáo án được báo cáo viên, giảng viên thực hiện đúng nội dung, chương trình theo quy định; nội dung giảng dạy có sự gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy, các giảng viên, báo cáo viên đều có sự kết hợp thông tin tình hình quốc tế, trong nước và địa phương với những ví dụ minh họa thực tế, sinh động làm sáng tỏ thêm nội dung bài giảng.

+ Việc đổi mới phương thức giảng dạy môn giáo dục công dân trong nhà trường được chú trọng thực hiện. Nội dung bài giảng được lồng ghép thêm hình ảnh, phim tư liệu, cập nhật kịp thời tình hình thực tế và số liệu cụ thể. Trong quá trình giảng, giáo viên đưa ra tình huống để học sinh thảo luận và trả lời. Ngoài việc giáo dục trên lớp, ngành giáo dục cũng đẩy mạnh việc giáo dục công dân, đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, về nguồn, từ đó góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức cho học sinh.

- Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng:

Công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,

quan điểm, đường lối của Đảng được thực hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể.

Ngoài hình thức tuyên truyền thông qua hội nghị học tập, quán triệt do Huyện ủy tổ chức, còn có các hình thức như: tuyên truyền miệng (qua đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cơ sở); qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến các ấp, sóc; qua hình thức trực quan, sinh động (pano, aphich, băng rôn, khẩu hiệu); lồng ghép trong các hội nghị, họp giao ban của các tổ chức đoàn thể, họp dân ở ấp, sóc; lồng ghép trong việc mở lớp bồi dưỡng lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; qua các hội thi, hội nghị biểu dương...

1.2. Trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy các cấp, của chính quyền, cán bộ, đảng viên đối với công tác tư tưởng, lý luận:

- Thực hiện phương châm: Toàn Đảng làm công tác tư tưởng:

Để thực hiện phương châm trên, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, trực tiếp là người đứng đầu phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời tham mưu giải quyết vấn đề, cung cấp thông tin chính thống, định hướng tư tưởng trong nội bộ và Nhân dân.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo nghiêm túc. 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký làm theo Bác, trong đó đều lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm theo chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện.

Việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; nêu gương tốt, điển hình tiên tiến được triển khai tích cực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, cổ vũ khối đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ các cấp đã đề ra. Công tác bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục ý thức pháp luật, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện. Qua đó, nâng cao ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng cho cán bộ, đảng viên.

Trong những năm qua, Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức được 49 hội nghị thông tin thời sự định kỳ. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội (hiện nay, Đảng bộ huyện có 02 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, 12 đồng chí báo cáo viên cấp huyện, 20 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện) hoạt động hiệu quả, tích cực, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân để định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu với cấp ủy các cấp biện pháp giải quyết những vướng mắc, vấn đề tư tưởng mới nảy sinh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương được Huyện ủy và các đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tính đến năm 2016, đã hoàn thành sưu tầm, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện và lịch sử đảng bộ địa phương của 13/13 đảng bộ. Năm 2017 đang triển khai thực hiện bổ sung, tái bản 03 đảng bộ (Tân Khai, Tân Lợi và Thanh Bình); dự kiến năm 2018 sẽ hoàn thành việc bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ địa phương giai đoạn 1930 - 2015. Đối với lịch sử ngành công an, quân sự huyện đã hoàn thành trong năm 2016.

- Việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác tư tưởng; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, những bức xúc của Nhân dân:

Hàng tháng, Huyện ủy, UBND huyện đều xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ; chỉ đạo các phòng, ban ngành của huyện tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện. Các đảng ủy trực thuộc thường xuyên tổ chức xuống các ấp, sóc tổ chức đối thoại với Nhân dân (điển hình là Đảng bộ xã Phước An), qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Tất cả các đơn thư, khiếu nại của người dân đã được giải quyết và trả lời cho người gửi đơn, không để xảy ra tình trạng đơn thư kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.

- Công tác kiểm tra, giám sát về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”:

Sau khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ban hành, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 23/4/2012 về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy về tham dự hội nghị kiểm điểm tại các cơ sở Đảng; thành lập Tổ giúp việc thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 đối với đảng viên và tập thể tổ chức đảng.

Ngay sau đợt kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Hàng năm, việc kiểm tra, giám sát được thực hiện lồng ghép vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.

1.3. Triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII):

Ngày 12/12/2016, Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 51-KH/HU về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó chỉ đạo cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI); Hướng dẫn số 01-HD/HU, ngày 16/01/2017 về xây dựng kế hoạch hành động và cam kết của cá nhân giữ gìn phẩm chất đạo đức,

lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm.

Việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch của cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc. 57/57 chi, đảng bộ, 43/43 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy, trưởng các ban, ngành (đạt 100%) đã hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch và gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 57/57 chi, đảng bộ trực thuộc đã quán triệt, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên của đơn vị xây dựng và đăng ký thực hiện. Kết quả thực hiện nội dung trong bản đăng ký là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Ngày 20/02/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGHU thực hiện đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành việc làm thường xuyên năm 2017, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đã bước đầu đem lại sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

1.4. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng tuyên truyền giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc:

- *Hình thức tổ chức:* Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: các đợt khảo sát dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện bằng hình thức phát phiếu thăm dò dư luận (thực hiện trước năm 2016); qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (từ năm 2017); qua các hội nghị giao ban ngành Tuyên giáo, hội nghị giao ban báo cáo viên và cộng tác viên dư luận cấp huyện; qua các cuộc họp, giao ban định kỳ của các tổ chức đoàn thể...

- *Giải quyết bức xúc của Nhân dân qua dư luận xã hội:* Thông qua các kênh nắm thông tin dư luận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu cho Huyện ủy kịp thời giải quyết các vụ việc bức xúc trong Nhân dân, không để xảy ra tình hình bất ổn, bức xúc kéo dài. Đối với những vấn đề dư luận không thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện như: việc thi công các dự án đầu tư do tỉnh cấp phép, vấn đề quy hoạch xây dựng bãi rác trên địa bàn xã Tân Quan,... Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với các đơn vị có liên quan của tỉnh xử lý.

1.5. Đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch:

Những năm gần đây, các thế lực thù địch thường xuyên xuyên tạc chính sách về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới, lợi dụng những yếu kém để vu cáo chính quyền... kích động

những người dân thiếu hiểu biết, dân tộc thiểu số vào các mục đích sai trái, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Trước tình hình đó, Huyện ủy đã thành lập và chỉ đạo Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (Ban Chỉ đạo 94) huyện chủ động, kịp thời ngăn chặn sự xâm nhập của các tài liệu phản động, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, phản động; phản ánh đúng tình hình thực tế, phản bác lại một số thông tin sai lệch trong dư luận xã hội về tình hình Biển Đông, nhất là sự kiện Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam (2014), Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đảo nhân tạo và xây dựng 02 ngọn Hải Đăng tại Biển Đông, hành động xua đuổi tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt cá tại khu vực ngư trường truyền thống Hoàng Sa của Việt Nam, tàu cá Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam. Tình hình quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây, kết quả phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia; Công ước Quốc tế Luật biển 1982, cơ sở pháp lý chủ quyền của Việt Nam với 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa,...

Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các ban, ngành kịp thời cung cấp thông tin về âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng, các thông tin sai lệch của các thế lực thù địch, phần tử xấu; hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng chống đối trong và ngoài nước tới các cơ sở đảng, trong các hội nghị thông tin thời sự, trên hệ thống truyền thanh, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của Nhân dân.

Công tác vận động quần chúng, tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, tích cực xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp, củng cố và tăng cường vững chắc thể trận lòng dân, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện không xảy ra các hoạt động gây rối, chống phá của các thế lực phản động.

1.6. Gắn công tác tư tưởng với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân:

- Thực hiện phương châm: Công tác tư tưởng phải đi trước, đi cùng và đi sau phát triển kinh tế - xã hội:

Huyện ủy luôn chủ động, tích cực chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, như: chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); tuyên truyền, định hướng tuyên truyền bác bỏ những luận điệu sai trái chống

phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.

Bên cạnh đó, Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của địa phương, tuyên truyền nhiệm vụ và kết quả phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của đất nước và địa phương thông qua các kênh tuyên truyền như: hệ thống truyền thanh, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và các buổi sinh hoạt, hội, họp của các ban, ngành, đoàn thể, ấp, sóc,... Qua đó, đã nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, động viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan quản lý Nhà nước về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân:

Thực hiện Công văn số 1122-CV/TU ngày 12/1/2010 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân; hàng năm Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên tham dự hội nghị, các cuộc họp triển khai thực hiện dự án và làm việc với người dân địa phương (khi có yêu cầu) trong chương trình phối hợp với UBND huyện.

Các chương trình phối hợp tiêu biểu trong 07 năm giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với UBND huyện: dự án xây dựng nhà máy xi măng Minh Tâm; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường; Công tác quản lý nhà nước về hoạt động y tế tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm; dự án xây dựng tuyến đường Minh Hưng - Đồng Nơ...

- Củng cố tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng:

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy có 06 đồng chí (05 biên chế, 01 hợp đồng), trong đó: 01 Trưởng Ban, 01 Phó ban, 04 chuyên viên. 06/06 đồng chí có trình độ đại học; 04/06 đồng chí đã tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tuyên giáo do Ban Tuyên giáo tỉnh tổ chức; 01/06 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 03 đồng chí có trình độ sơ cấp lý luận chính trị.

- Việc thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ chuyên trách được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho công tác tư tưởng theo hướng hiện đại:

+ Cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy: có trụ sở làm việc, được trang bị máy phô tô, máy scan, điện thoại và các phương tiện hỗ trợ khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có đường truyền kết nối internet và mạng nội bộ. Mỗi cán bộ được trang bị một máy tính và máy in.

+ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị: đã được trang bị máy chiếu, hệ thống âm thanh và 1 tủ sách (với 400 đầu sách) phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu giảng dạy và học tập của giảng viên, học viên. Tuy nhiên đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện chưa có trụ sở làm việc, do vậy vẫn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Công tác lý luận:

- Phát huy dân chủ trong công tác lý luận (Các bước xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy):

Đối với việc xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết được Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập tổ biên tập hoặc giao cho cơ quan tham mưu thực hiện và xin ý kiến đóng góp của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ trước khi ban hành.

- Về sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng: được thực hiện đảm bảo theo yêu cầu của Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng của tỉnh. Đa số việc sơ kết, tổng kết tổ chức lồng ghép vào các hội nghị hoặc thực hiện theo hình thức kiểm tra, giám sát hoặc các cơ sở đảng tự đánh giá kết quả và báo cáo bằng văn bản về Ban Thường ủy Huyện ủy. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ giao các cơ quan chuyên môn tham mưu, báo cáo kết quả thực hiện về Tỉnh ủy.

- Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên trong huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong 08 năm, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện đã mở được 20 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 2.600 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Việc thực hiện Nghị quyết TW5 về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong tình hình mới đã được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; phát huy được sức mạnh tổng hợp và quyền làm chủ của Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và đấu tranh đẩy lùi những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng và chính quyền ở địa phương.

2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế:

- Công tác tư tưởng, lý luận là nội dung lớn, đòi hỏi đầu tư có chiều sâu, phải thường xuyên rút kinh nghiệm, tuy nhiên vẫn còn cấp ủy chưa thật sự chú trọng đến công tác này do đó sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên.

- Một số cấp ủy cơ sở chưa bám sát các Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương nên xây dựng nghị quyết, chương trình hành động chưa phù hợp với tình hình của địa phương. Công tác tuyên giáo ở cơ sở không có cán bộ chuyên trách, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy do đ/c Bí thư Đảng ủy

kiêm nhiệm nên việc chỉ đạo thực hiện công tác tư tưởng chưa tập trung.

- Một số vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của Nhân dân như tranh chấp, giải tỏa đền bù, tệ nạn xã hội,... chưa được giải quyết dứt điểm do các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt các chức trách nhiệm vụ được giao, chậm khắc phục các vi phạm.

- Một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong học tập lý luận chính trị, Nghị quyết của Đảng. Một số báo cáo viên còn hạn chế trong kỹ năng và phương pháp truyền đạt Nghị quyết.

- Việc đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt chi bộ của một số tổ chức đảng còn lúng túng, chất lượng chưa cao.

3. Một số kinh nghiệm:

- Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) và các chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng để đạt hiệu quả cao phải có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể.

- Các cấp ủy Đảng, người đứng đầu thực hiện xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết và phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, chức trách nhiệm vụ được giao.

- Chú trọng củng cố, kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận. Qua đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong Nhân dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện triển khai Nghị quyết Đảng. Kịp thời tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình và đánh giá rút kinh nghiệm quá trình tổ chức thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên cung cấp định hướng thông tin, không ngừng nâng cao chất lượng và các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy, sự quản lý của nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác tư tưởng.

2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và Quy định 101-QĐ/TW của Đảng. Chú trọng nắm chắc

tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội và những yêu cầu bức thiết của Nhân dân để có những giải pháp thiết thực, kịp thời. Triển khai, học tập có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và thông tin thời sự, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng; định hướng đúng đắn về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

4. Tích cực nghiên cứu, thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục tư tưởng.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương; bảo đảm quốc phòng - an ninh; tiếp tục hoàn chỉnh các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới của Huyện ủy Hớn Quản./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực Huyện ủy;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các đảng ủy trực thuộc;
- Đăng Website Huyện ủy;
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
Phó Bí Thư thường trực



Nguyễn Thị Kim Ngọc